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ชื่อวิทยานิพนธ  ปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในกลุม 
 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอสิลาม 
                           ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศกึษาจังหวดัปตตานี 
ผูเขียน               นายอับดุลซอมะ  โตะอาลิม 
สาขาวิชา           อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา        2550 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ  1) เพื่อศึกษาปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากร
อิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานี  2) เพื่อเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(อิสลาม
ศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานี ที่มีความแตกตางในดาน
เพศ อายุ ประสบการณในตําแหนง วุฒิการศึกษาทางศาสนา  และวุฒิการศึกษาทางสามัญ   3) เพื่อ
รวบรวมปญหา และขอเสนอแนะ นําเสนอเปนแนวทางการพัฒนาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ คือ ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 12 คน หัวหนา
งานวิชาการ 12 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม คือ วิทยากรอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปตตานี  178 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ 
และแบบสอบถาม โดยในสวนของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาการใช
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2544 ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปตตานี และ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาการใช
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2544 ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาทดสอบที และคาทดสอบเอฟ 
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 ผลการวิจัยพบวา 
 
 1. วิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานีมีปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(อิสลามศึกษา) ในภาพรวมและรายดานที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร และ การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตรอยูในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ตามความเห็นของวิทยากรอิสลามศึกษา
ที่มีความแตกตางในดานเพศ อายุ ประสบการณในตําแหนง วุฒิการศึกษาทางศาสนา วุฒิการศึกษา
ทางสามัญ พบวา 
 2.1 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีเพศตางกัน มีปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   2.2 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีอายุตางกัน มีปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.3 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีประสบการณตางกัน มีปญหาการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.4 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาตางกัน มีปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 2.5 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาทางสามัญตางกัน มีปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานการบริหารหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และดานการสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตรไมแตกตาง
กัน 
   จากปญหาดังกลาวไดรับขอเสนอแนะจากวิทยากรอิสลามศึกษา คือ ควรกําหนด
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนใหมากขึ้น จัดกิจกรรมนิทรรศการใหผูเรียน
อิสลามศึกษาไดศึกษาอยางเต็มที่ ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  และควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเอกสาร หนังสือประกอบการคนควา อุปกรณที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เปนตน  
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ABSTRACT 
 
                           This research aimed at (1) examining Problems in Using the Basic Education 
Curriculum 2001 in Subject Group of  Social Studies, Religion and Culture with regard to Islamic 
Studies of  Islamic Secondary School Teachers in Changwat Pattani; (2) comparing problems in 
using the Basic Education Curriculum  2001 in Subject Group of  Social Studies, Religion and 
Culture with regard to Islamic Studies of  Islamic Secondary School Teachers in Changwat 
Pattani who have different genders, ages, experiences, Islamic general academic education; and 
(3) gathering problems and suggestions to be presented as guidelines in development of using the 
Basic Education Curriculum  2001 in Secondary School Teachers in Changwat Pattani 

The samples of this study were categorized into two groups including 12 high 
school directors and 12 heads of the Academic Department for interviews and 178 Islamic studies 
teachers in Secondary School Teachers in Changwat Pattani for responding to the questionnaire 
The research instruments were interviewing forms and questionnaires which included three parts: 
respondent’s background information; questions about problems in using the Basic Education 
Curriculum  2001 in Subject Group of  Social Studies, Religion and Culture with regard to 
Islamic Studies of  Islamic Secondary School Teachers in Changwat Pattani; and open-ended 
questions about suggestions in development of using the Basic Education Curriculum  2001 in 
Social Studies, Religion and Culture with regard to Islamic Studies of  Islamic Secondary School 
Teachers. In data analysis was based on percentage, the arithmetic mean, T-test and f-test.  
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 The results of the study are as follows: 
1)  Islamic studies secondary school teachers in Changwat Pattani faced a lot of 

problems in using the Basic Education Curriculum 2001 in Social Studies, Religion and Culture 
with regard to Islamic Studies of Islamic Secondary School Teachers in Changwat Pattani as a 
whole and in aspects of curriculum management, curriculum-based learning management and 
support and promotion of curriculum implementation. 

2)  In comparison of Problems in Using the Basic Education Curriculum 2001 in 
Subject Group of  Social Studies, Religion and Culture with regard to Islamic Studies according 
to Islamic studies teachers in secondary School Teachers in Changwat Pattani who have different 
genders, ages, experiences, Islamic education and common education, the analysis indicated the 
following: 
                                2.1 Islamic studies teachers of different genders statistical problems in using 
the Basic Education Curriculum 2001 as a whole and in all aspects. 
                                2.2 Islamic studies teachers of different ages statistical problems in using the 
Basic Education Curriculum 2001in one all and in each aspect. 
                                2.3 Islamic studies teachers of different experiences statistical problems in 
using the Basic Education Curriculum 2001 in one all and in all aspect. 
                                2.4 Islamic studies teachers of different Islamic education statistical problems 
in using the Basic Education Curriculum 2001 in one all and in all aspect. 
                                2.5 Islamic studies teachers of different common education statistical 
problems in using the Basic Education Curriculum 2001 in one all. However, in consideration of 
each aspect, the difference was found in curriculum management with statistical significance of 
.05. On the other hand, there were no differences in curriculum-based learning management and 
support and promotion of curriculum implementation. 

With respect to problems, the Islamic studies teachers suggested setting curricula 
be implementation in accord with community’s need, organize activities or exhibitions so that 
Islamic studies learners can learn Islam fully, develope teaching materials on Islamic studies, and 
budget for modern learning materials and tools relating to teaching and learning Islamic studies 
provide for as such, a computer and  Internet.  
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 الإجتماعية دواالم في  يةذالبو 2544  سنةالدراسية المناهج تستعمل المشاكل:   البحث موضوع
 والديانة

الحكومية المدارس في الإسلامية دراسة اللمعلمي) الإسلامية (ةيثقافوال  
  فطانية بولاي الإعدادية بالمرحلة                      

تؤعالم   عبدالصمد   :          الباحث  
الإسلامية الدراسات:          التخصص  

                 هجرية 1428  :    الدراسي العام
_____________________________________________________________________ 

البحث مستخلص  
 

  سنةالدراسية المناهج  المشاكل تستعملعن دراسة )1 هي مقاصدة البحث إن                   
 في ةالإسلامي سةدراال لمعلمي) الإسلامية (ةيثقافوال والديانة الإجتماعيةواد الم في يةذالبو 2544
 الدراسية المناهج تستعمل  المشاكلعن مقارنة) 2. فطاني بولاية الإعدادية بالمرحلة الحكومية المدارس

 في ةالإسلامي دراسةال لمعلمي) الإسلامية (ةيثقافوال والديانة  الإجتماعيةوادالم في يةذالبو 2544 سنة
 ودرجة التعليم والكباروخبرة جنس حسب تعتبرعلى بولايةفطاني الإعدادية بالمرحلة الحكومية المدارس

 المناهج ليحسن والإستفزارات المشاكل عيتجم) 3 العصرية الدراسات ودرجة الإسلامية الدراسات
 دراسةال لمعلمي) الإسلامية (ةيثقافوال والديانة الإجتماعية وادالم في يةذالبو 2544  سنةالدراسية
 في المستخدمة عيناتال أمامجموعات  .فطاني بولاية الإعدادية رحلةبالم الحكومية المدارس في ةالإسلامي
 ورئيس شخصا 12 عددهم المقابلة الشفوية النمادج تستعمل التي الأمثلة مجموعة)1  كالآتية البحث
 من السؤال عن إجابة بالإستمارة تستعمل التي الأمثلة مجموعة) 2. شخصا 12 التعليم شؤون

 النمادج هي لإستقراء المستخدمة والأدوات.شخصا 178 عددهم ةالإسلامي لدراسة مدرسين
 : الأولى الخطوة : كالتالية خطوات ثلاثة إلى وقدتنقسم السؤال عن لإجابة جذوالنما الشفوية

 المناهج تستعمل المشاكل عن المتعلقة جذالنما : الثانية الخطوة. السؤال عن يجيب لمن العام موصفات
 دراسةال لمعلمي) الإسلامية (ةيثقافوال والديانة  الإجتماعيةوادالم في يةذوالب 2544  سنةالدراسية
                                        .فطاني بولاية الإعدادية بالمرحلة الحكومية المدارس في ةالإسلامي
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 2544   سنةالدراسية      المناهج     تستعمل   اكل المش    لحلول    والإستفزارات         المشاكل     :     الثالثة     الخطوة   
 المدارس      في   ةالإسلامي     دراسة  ال    لمعلمي )   الإسلامية     ( ةيثقاف وال     والديانة       الإجتماعية        واد  الم    في   ية ذ البو  

    العام والمعدل المئويةب تتكون التحليلات في الإحصائيات ماأ. فطاني بولاية الإعدادية بالمرحلة الحكومية
 .f-test و T-test و

 بالمرحلة     الحكومية     المدارس       في   الإسلامية     دراسة  ال    لمعلمي )   1      نتيجة البحث هي                                      
 واد الم    في   ية ذ البو    2544   سنةالدراسية      المناهج     تستعمل   المشاكل     يوجد    فطاني    بولاية     الإعدادية      
 والإجراءات           المناهج     إدارة       ناحية    من   والخاصة     العامة     بصورة     ) الإسلامية     ( ةيثقاف وال     والديانة       الإجتماعية    

                                      .            كثيرة أا نجد المناهج إستخدام على والمساعدة المناهج على والتعليم التعلم
 وادالم في يةذالبو 2544  سنةالدراسية المناهج تستعمل المشاكل مقارنة )2                   

 جنسهم تلفيخ الإسلامية اساترالد في المدرسين آراء على) الإسلامية (ةيثقافوال والديانة الإجتماعية
               :مايلينجد العصرية الدراسية ودرجاملامية الإس الدراسية ودرجام وخبرم وعمرهم

 يوجد جنسهم تلفيخ الإسلامية اساترالد في ونالمدرس) 2.1                                
         غيرمختلفة أا نجد والخاصة العامة بصورة الدراسية  المناهج تستعمل المشاكل

 تستعمل لمشاكل يوجد عمرهم تلفيخ الإسلامية اساترالد في ونالمدرس )2.2                      
غيرمختلفة أا نجد والخاصة العامة بصورة الدراسية المناهج  

 المشاكل يوجد خبرم تلفيخ الإسلامية اساترالد في ونالمدرس) 2.3                      
     غيرمختلفة أا نجد والخاصة العامة بصورة الدراسية المناهج  تستعمل

لمدرس   )   2.4                        ن ا ت      في   و اسا لد لإسلامية     ا م      تلفيخ   ا جا ر اسية      د ر لد  ا
  غيرمختلفة أا نجد والخاصة العامة صورةب الدراسية المناهج تستعمل المشاكل العصريةيوجد

 الدراسية درجام تلفيخ الإسلامية الدراسات  فيونالمدرس )2.5                            
 من تعتبر اذإ غيرمختلفة أا نجد العامة بصورة الدراسية المناهج تستعمل المشاكل يوجد لامية الإس
 على والمساعدة والتعليم التعلم والإجراءات ناحية من تعتبر اذإ أامختلفة نجد المناهج إدارة ناحية

           .غيرمختلفة أا المناهج إستخدام
 المناهج التحديد هي الإسلامية الدراسات في المدرسين من الإستفزارات يوجد السابقة وبالمشاكل
 بالمواد تتعلق فيما درسةل الطلبة على النشاطات وإقامة أوالمشاركة الطلبة على لمناسبة الدراسية
 للمدرسين وإستعداد الإسلامية لدراسة الصحيحة التعليمة بالوسائل تتعلق فيما وإقامة الإسلامية

                   .  وغيرها نترنيتالإو لكمبوتراك الإسلامية لدراسةل تتعلق فيما أو الكتب مثل والطلبة




